



## ประวัติความเป็นมา

### ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันมี 15 มีนาคม 2529

โดยการนำของนายสุวรรณ กัลยาบุตร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด นายชัชวาล คงสืบชาติ  
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด และนางดาวเรือง สัจจราชทรัพย์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
มหาสารคาม จำกัดในขณะนั้น ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายท่าน ได้มี  
การติดต่อปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานตลอดทั้งการมีสวัสดิการที่ดีรองรับในการประกอบอาชีพ  
ประกอบด้วย นายสุรชัย โคตรทะจักร นายพร้อม วิงแสนแก้ว นายเสถียร อุประดา นายอมร ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วย นายอุบล อนุสุเรนทร์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  
และ นายมงคล วิสุทธิ์ศรี นายอภิรัตน์ชัย จอมศรี นายสายัน ปราบพาล เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
หนองคาย จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหลายท่าน ร่วมแรงร่วมใจ  
ประสานงานกันก่อตั้งชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ  
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ในด้านสวัสดิการ การแลกเปลี่ยนความรู้  
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในด้านการเงินและกฎหมาย  
ชมรมเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการประชุมใหญ่เพื่อก่อตั้งขึ้นที่จังหวัด  
ร้อยเอ็ด โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เป็นเจ้าภาพในการประชุมและที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง  
นายชัชวาล คงสืบชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นประธานชมรมคนแรก ซึ่งในยุค  
แรกเริ่มก่อตั้งนั้น ไม่ค่อยได้รับร่วมมือและสนับสนุนจากคณะกรรมการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์มากนัก



## ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

### ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกรงว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จะจัดตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อต่อรองหรือเป็นปฏิปักษ์กับคณะกรรมการดำเนินการ แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของสหกรณ์เรื่อยมา เช่นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนางานสหกรณ์ของตนเอง การร่วมกันกำหนดแนวทางในการ โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ซึ่งมีผลให้มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการ โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ทำให้ไม่เกิดหนี้เสียเมื่อมีสมาชิกย้ายไปต่างจังหวัด รวมทั้งการสร้างแบบที่ดีในการปฏิบัติงานและการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นต้น ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำปี ทุกปี มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ประธานชมรมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ที่ทำหน้าที่ประธานชมรม ดังนี้

พ.ศ. 2529	นายชัชวาล คงสืบชาติ	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์บุรีรัมย์ จำกัด
พ.ศ. 2530 – 2531	นางดาวเรือง สัจจราชทรัพย์	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑมหาสารคาม จำกัด
พ.ศ. 2533 – 2534	นายสุวรรณ กัลยาบุตร	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี จำกัด
พ.ศ. 2533 – 2534	นายบรรจง โหมจิตจรรย์นัท	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑร้อยเอ็ด จำกัด
พ.ศ. 2535 -2536	น.ส.สุชาลีณี สระบัว	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑหนองคาย จำกัด
พ.ศ. 2537 – 2538	นายदनัย โตะธรรม	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑชัยภูมิ จำกัด
พ.ศ. 2539	นางชรินทร์ สิทธิเวศ	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนครราชสีมา จำกัด
พ.ศ. 2540 – 2543	นายวิชัย ราชวงศ์	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อุบลราชธานี จำกัด
พ.ศ. 2544 -2545	นายสุวรรณ กัลยาบุตร	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑอุดรธานี จำกัด
พ.ศ. 2546 – 2547	นายสุวรรณ อยู่ในวงศ์	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑบุรีรัมย์ จำกัด
พ.ศ. 2548 – 2549	นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑเลย จำกัด



ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2550 -2551	นายบรรจง โนมิตจิรนนท์	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
พ.ศ. 2552 -2553	นายมงคล ทฤษฎี	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
พ.ศ. 2554	นายโอภาส สุมรรณ	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	นายประดิษฐ์ พลหงส์	ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

ปัจจุบันชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 28 ปี มีสมาชิกกว่า 1,000 คน และมีเงินทุนดำเนินการเกือบ 6 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกชมรม ที่ถึงแก่กรรม เกษียณอายุการทำงาน ลาออกจากงาน ลาอุปสมบท สมรส หรือได้บุตร มีการจัดประชุมสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นประจำทุกปี ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้แจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์ ได้เห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน สหกรณ์ ออมทรัพย์ในภาคอื่น รวมทั้งบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ สนับสนุนกิจกรรมด้วยดี จึงเชื่อมั่นว่าชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเจริญก้าวหน้าและนำพาให้สหกรณ์ทุกสหกรณ์ ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

-----